

สงบ คงทนไพศาล. (2555). การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ที่ปรึกษา :
ดร.ชิตชัย สนั่นเสียง, ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
วัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ก่อนและหลังการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. กระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ก่อนและหลัง
การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนดำเนินงานโดยใช้
กระบวนการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 3 ชั้น คือ 1) ชั้นการวางแผน 2) ชั้นการ
ดำเนินงานตามแผน และ 3) ชั้นการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข แต่สิ่งที่แตกต่างหลังการ
ถ่ายโอนสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ครูผู้สอนมีเวลาจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น
ผู้บริหารสถานศึกษามีเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เน้นการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม การดำเนินงานตามแผนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การนิเทศภายใน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนงาน/โครงการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) หลังการถ่ายโอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการหลังการถ่ายโอนโรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)